

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชีทิศทางเกษตรปีม้าคึก

คึก



ชมรมเกษตรฯ เผยทิศทางเกษตรปีม้าคึกคึกคัก มันสำปะหลัง อ้อย สับปะรด และไก่ รุ่ง ส่วนยางพารา ล้นตลาด ราคาไม่สูงนัก แต่ภาพรวมเกษตร ยังไปได้



นายมนตรี บุญจรัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด ประธานกรรมการ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษอันดับหนึ่งในประเทศไทย เผยว่า ภาพรวมของภาคเกษตรในปีนี้ ยังมีแนวโน้มสดใส แม้สถานการณ์บ้านเมืองจะยังไม่สงบ รวมถึงปัญหาเรื่องการจำหน่ายข้าวที่ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่ก็ยังมีข่าวดีสำหรับสินค้าบางกลุ่มซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาด และมีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย สับปะรด และไก่ โดยประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ มีความต้องการมันสำปะหลังจำนวนมาก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล รวมถึงความต้องการน้ำตาลในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น จึงมีการขยายโรงงานในกลุ่มมิตรผลถึง 13 โรง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับพื้นที่ในการปลูกของเกษตรกรทั้งหมดกว่า 4.7 แสนไร่ ทำให้อ้อยกลายเป็นสินค้าดาวเด่นในตลาด ส่วนยางพารา ปีนี้อาจจะมีการปรับราคาลง เนื่องจากผลผลิตในตลาดโลกมากกว่าความต้องการใช้ และประเทศจีนเอง ซึ่งเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ก็มีผลผลิตที่ปลูกเอง และกรี๊ดได้แล้ว หลังจากปลูกมา 7-10 ปี สำหรับไก่ มีภาพทางบวกเข้ามา เพราะญี่ปุ่นและสิงคโปร์ได้มีการสั่งนำเข้าไก่สดแช่แข็งของไทยแล้ว หลังจากโดนบล็อคมาเกือบ 10 ปี จากเหตุการณ์ไข้หวัดนกระบาด ส่วนข้าวไทย ถึงแม้ในตอนนี้อยู่มีปัญหาที่ยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งกระทบโดยตรงต่อชาวนาและธุรกิจภาคเกษตร แต่มองว่าชาวไทย ยังคงขลังด้วยมนต์เสน่ห์ของความเป็นไทย และเป็นที่ถูกปากถูกใจในรสชาติของชาวยุโรป และอเมริกา

“ ในส่วนของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ เรายังมุ่งมั่นในนโยบายเดิม คือ มุ่งเน้นให้บริการด้านเกษตรปลอดสารพิษ แบบครบวงจร ที่ดีที่สุดแก่เกษตรกร แต่อาจจะให้นำหนักไปในกลุ่มพืชบางชนิดที่กล่าวมา โดยมีช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ เอฟ เอ็ม ของกลุ่มสยามชัย เรดิโอ ทางเคเบิลทีวี ช่องสปริงนิวส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยทางชมรมฯ ตระหนักถึงปัญหาสารพิษตกค้างในพืชผักผลไม้ และได้จัดอบรมวิชาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ อย่างต่อเนื่องในทั่วทุกภูมิภาค เพื่อลดต้นทุนการผลิต และความปลอดภัยของเกษตรกรเอง รวมถึงร่วมมีส่วนในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทย ให้มีความก้าวหน้าสู่ตลาดโลก และตลาดประชาคมอาเซียน หรือ เออีซี ” นายมนตรี กล่าว

สำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจต้องการคำปรึกษา ในเรื่องเกษตรปลอดสารพิษ สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์

02 986 1680 – 2 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaigreenagro.com